



ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

แจ้งการยกเลิกการให้บริการบางประเภทบนซิตี้โมบายล์แอป และ ซิตี้แบงก์ ออนไลน์

ตามที่มีการโอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นั้น ธนาคารขอเรียนแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการซิตี้โมบายล์แอป และ ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของท่าน โดยการยกเลิกบริการในครั้งนี้ ธนาคารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว และใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ธนาคารจะยุติการให้บริการธุรกรรมบางประเภทบนซิตี้แบงก์ออนไลน์และซิตี้โมบายล์แอป โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ และในวันที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ธนาคารจะยุติการให้บริการบนซิตี้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์แอป โดยท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อีกต่อไป

วันที่ยกเลิกบริการ	ประเภทธุรกรรม	ซิตี้แบงก์ ออนไลน์	ซิตี้โมบายล์ แอป
14 เมษายน 2567	โอนเงินไปต่างประเทศ	X	X
	แลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศ (eFX)	X	X
	การแลกคะแนนเป็นเงินสด	X	X
	การแลกคะแนนเพื่อชำระยอดใช้จ่าย (Pay with Points)	X	X
18 เมษายน 2567	บริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย	X	X
	บริการแบ่งชำระยอดเรียกเก็บตามใบแจ้งยอด	X	X

19 เมษายน 2567	ปิดการให้บริการทุกประเภท ตั้งแต่ เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป	X	X
----------------	---	---	---

ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารด้วยดีเสมอมา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโอนย้ายบัญชีของท่าน และให้ท่านสามารถใช้บริการการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารยูโอบีได้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการโอนย้าย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางทำธุรกรรมออนไลน์ของยูโอบีได้ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี